



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนตามนโยบายของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 130,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม)

❖ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้ดำเนินการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท AIA สาขาหาดใหญ่ มาให้การอบรมเชิงปฏิบัติแก่ครูที่ปรึกษา ธุรกิจและนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะทำธุรกิจ จำนวน 136 คน 8 สาขาวิชา มีแผนธุรกิจที่สามารถเขียน ได้จำนวน 8 แผนธุรกิจ โดยใช้งบประมาณดำเนินการเป็นเงิน 12,000 บาท

❖ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้ดำเนินการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน “การประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการ อาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกจำนวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญภายใน จำนวน 3 ท่าน มา เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 8 แผนธุรกิจ ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านการ คัดเลือกแผนธุรกิจ จำนวน ๕ แผนธุรกิจ ประกอบด้วย 1) ธุรกิจเยื่อตกปลาปลอม 2) ธุรกิจโรตีสลัดเพื่อสุขภาพ 3) ธุรกิจไขกรอบออนไลน์ 4) ธุรกิจน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ 5) ธุรกิจเพาะพันธุ์ไม้

2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน)

❖ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “ด้านการศึกษาดูงาน” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2) โรงงานไขโครอบคุณเกษรา จังหวัดสงขลา โดยมีครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะทำธุรกิจ จำนวน 15 คนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ใช้งบประมาณดำเนินการ เป็นเงิน 7,000 บาท

3. การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

❖ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ดำเนินการ “การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา อาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจใหม่ 5 ธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 1 ธุรกิจ โดยใช้งบประมาณดำเนินการ เป็นเงิน 70,000 บาท ดังนี้

การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจใหม่

◆ ธุรกิจเหยื่อปลาปลอม ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายเหยื่อปลาปลอมที่ โดยนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 5 คนเป็นผู้ประกอบการหลัก ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 9,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีรายได้จากการทำธุรกิจเป็นเงิน 400 บาท

◆ ธุรกิจโรตีสลัดเพื่อสุขภาพ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายโรตีสลัด โดยนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 9 คน เป็นผู้ประกอบการหลัก ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 15,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีรายได้จากการทำธุรกิจเป็นเงิน 5,327 บาท

◆ ธุรกิจไขโครอบออนไลน์ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายไขโครอบ โดยนักเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 22 คน เป็นผู้ประกอบการหลัก ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 15,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีรายได้จากการทำธุรกิจเป็นเงิน 25,230 บาท

◆ ธุรกิจน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยนักเรียนแผนกวิชาการตลาด จำนวน 28 คน เป็นผู้ประกอบการหลัก ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 10,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีรายได้จากการทำธุรกิจเป็นเงิน 5,118 บาท

◆ ธุรกิจเพาะพันธุ์ไม้ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายพันธุ์ไม้ โดยนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 25 คน เป็นผู้ประกอบการหลัก ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 16,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีรายได้จากการทำธุรกิจเป็นเงิน 1,620 บาท

การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม

◆ ธุรกิจซ่อมและติดตั้งงานดาวเทียม ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายพันธุ์ไม้ โดยนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 คน เป็นผู้ประกอบการหลัก ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีรายได้จากการทำธุรกิจเป็นเงิน 16,430 บาท

4. การพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

❖ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ ได้ดำเนินการ “พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ให้มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษาธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป โดยใช้งบประมาณดำเนินการเป็นเงิน 41,000 บาท

โดยสรุป ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ มีศักยภาพในการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายอันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ

นางภัสสร แตงวิเชียร

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ผู้สรุปผลการดำเนินงาน